

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศช ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๗๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวียนแจ้งระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

๑. กรณีการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับผู้ที่กำลังจะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณากำหนดชื่อสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้เท่านั้น

๒. กรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณากำหนดชื่อสาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้

สำหรับกรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีเหตุผลความจำเป็น และประสงค์จะกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก กกอ. ก่อน

๓. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแล้ว แต่ไม่ได้ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้ัน้อย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วยังนั้น ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถดำเนินการได้ดังนี้

๓.๑ แจ้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ระบุว่าสาขาวิชาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้น สามารถเทียบเคียงเป็นสาขาวิชาใด อนุสาขาวิชาใด (กรณีประสงค์จะระบุอนุสาขาวิชา) ตามบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้ หรือหากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังไม่เคยมีการระบุสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ก็ให้ระบุสาขาวิชาตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยต้องสอดคล้องตรงกันกับบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษานี้ด้วยเช่นกัน

๓.๒ เสนอคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตำแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิจารณานุมัติสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และออกคำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ กกอ. พิจารณาต่อไป

๓.๓ กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดสาขาวิชาหรือการเทียบเคียงสาขาวิชา ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นๆ

๓.๔ กรณีมีเหตุผลความจำเป็น และประสงค์จะกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาฯ ให้ขอความเห็นชอบจาก กกอ. ก่อนดำเนินการพิจารณาอนุมัติสาขาวิชา และต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เช่นกัน โดยขอให้ส่งเอกสารหลักฐานแบบคำขอรับการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้พิจารณากำหนดชื่อสาขาวิชาหรือเทียบเคียง สาขาวิชาแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดำเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และคำสั่งแก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ เสนอ กกอ. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ตัวอย่างตารางการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียง สาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	สาขาวิชาเดิม	สาขาวิชาตามบัญชีรายชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมหาสมุทร ใจกว้าง	รศ.	การตลาด	บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด	
2	นางกระเกด จิตใจงาม	ผศ.	-	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เดิมไม่ระบุสาขาวิชา จึงพิจารณาจาก ภาระงานสอน ซึ่งทำการสอนวิชา... และมีผลงาน ทางวิชาการด้าน...

๔. กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้

๕. การกำหนดชื่อสาขาวิชาจะต้องระบุชื่อสาขาวิชาตามรหัส ๔ หลักเท่านั้น สำหรับรหัส ๖ หลัก ซึ่งเป็นชื่ออนุสาขาวิชานั้น จะระบุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ การระบุชื่ออนุสาขาวิชาอาจจะระบุได้มากกว่าหนึ่งชื่อ

๖. รายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาบางรายการ อาจมีเลขรหัสเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกได้มากกว่าหนึ่งชื่อ ทั้งนี้ การกำหนดสาขาวิชาขอให้เลือกระบุเพียงชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น

รหัส สาขาวิชา

6301 - บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies) หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)

ให้เลือกระบุสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรือ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หรือ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์